

QUỲNH PHỤ

Quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Cùng với quán triệt Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thời điểm này, huyện Quỳnh Phụ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy.



Sau khi họp nhất, sắp xếp, thành lập mới, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Quỳnh Phụ nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thông suốt.

Trong ảnh: Người dân Quỳnh Phụ thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Còn gần 4 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu nhưng để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bà Nguyễn Thị Hương, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Quỳnh Phụ đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Dù đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/3 nhưng bà Hương vẫn tình nguyện đến cơ quan làm việc để giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp xử lý nốt những công việc còn dang dở để thực sự yên tâm trước khi về nghỉ ngơi cùng gia đình. Bà chia sẻ: Tôi rất yêu công việc, có chút bồi hồi khi nghỉ hưu sớm hơn dự định nhưng cũng cảm thấy vui vì đã góp phần nhỏ bé để thực hiện chủ trương lớn của Đảng. Tôi cũng rất yên tâm, phấn khởi vì Đảng, Nhà nước, tỉnh có chế độ, chính sách động viên hợp lý đối với những cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.



Diện mạo nông thôn xã An Cấu (Quỳnh Phụ)

Phụ cũng đã hoàn thành việc họp nhất, sắp xếp, chuyển chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị. Khi bộ máy mới vừa đi vào hoạt động thì Trung ương có chủ trương thực hiện sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Mặc dù vậy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vẫn triển khai nghiêm túc, nhịp nhàng các nhiệm vụ, không để bê trễ, gián đoạn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Ông Nguyễn Văn Đĩnh, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Các cơ quan, đơn vị của huyện vẫn hoạt động bình thường, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao. UBND huyện đã ban hành quy định chức năng,

nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, yêu cầu các phòng, ban, tổ chức, đơn vị, triển khai các hoạt động, không làm chậm trễ, gián đoạn việc giải quyết các công việc. Huyện bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tham mưu, vận động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, chúng tôi vừa thực hiện các nhiệm vụ vừa bảo đảm sự ổn định, phát triển của địa phương, đồng thời sẵn sàng tâm thế đón nhận những thay đổi trong thời gian tới.

Hơn 10 năm gần đây với công tác quản lý đất đai, tài nguyên của huyện, chi ĐĐ Thị Huê, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quỳnh Phụ không

khôi tâm tư trước chủ trương của Trung ương về sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, chi xác định dù không còn cấp huyện, chi được điều động, phân công công tác về đâu thì cũng sẽ cống hiến hết mình vì nhiệm vụ chung. Chi chia sẻ: Hiện nay, có nhiều dịp vào thứ bảy, chủ nhật chúng tôi tự nguyện làm thêm giờ để giải quyết nhanh công tác thủ tục hành chính cho người dân, cố gắng không để hồ sơ tồn đọng.

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đến nay huyện Quỳnh Phụ đã giảm được 1 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy huyện, 3 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 1 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến ngày 11/3, huyện có 10 cán bộ, công chức cấp huyện tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Cùng với thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân với chủ trương của Trung ương về sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã để việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đạt hiệu quả cao nhất.

Bà Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy cho biết: Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để tất cả cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nắm bắt, hiểu sâu về quan điểm, chủ trương của Đảng cũng như lộ trình các bước thực hiện của Trung ương, của tỉnh, của huyện về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay. Ban cũng chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời định hướng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, lợi dụng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước nhằm lôi kéo, kích động, xúi giục người dân thực hiện những hành vi đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đến nay, qua nắm bắt tình hình, tất cả chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đều được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đồng thuận, ủng hộ rất cao.

Quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, huyện Quỳnh Phụ nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh khẩn trương xây dựng, vận hành bộ máy mới của hệ thống chính trị theo hướng "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả", lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

QUỲNH LƯU

CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo

Với phương châm "Ai có của góp của, ai có công góp công, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít", thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều đợt quyên góp, ủng hộ tiền, ngày công hỗ trợ hội viên, phụ nữ xóa nhà tạm, nhà dột nát, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại thôn Vũ Hạ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ), ai cũng thương cảm hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Chai, năm nay đã gần 80 tuổi sống với một người con trai không được bình thường. Tuổi già, sức yếu, cuộc sống quanh năm của hai mẹ con bà phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước và tình thương của bà con làng xóm. Ngôi nhà rộng khoảng 30m² được xây từ nhiều năm trước, có chỗ chưa được trát vữa, có chỗ thì từng lớp vữa đã bị bong tróc là nơi sinh sống hàng ngày của hai mẹ con. Trước hoàn cảnh éo le của bà, những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, Ban Chi đạo xã nhà tạm, nhà dột nát huyện Quỳnh Phụ, xã An Vũ đã khởi công xây dựng nhà cho gia đình bà. Để chung tay giúp đỡ gia đình bà, Chi hội Phụ nữ thôn Vũ Hạ đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ được 3 triệu đồng. Bà Vũ Thị Hồng Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn cho biết: Hiện nhà bà Chai chưa có điều kiện để dùng nước sạch; với số tiền quyên góp được, chúng tôi giúp gia đình đầu tư nước sạch về để mẹ con bà sinh hoạt hàng ngày, bảo đảm vệ sinh. Ngoài ra, từ mô hình "Hũ gạo tình thương", chúng tôi đã có 4 lượt ủng hộ gạo cho gia đình bà với tổng số 40kg. Thời gian tới, Chi hội Phụ nữ thôn

sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ gia đình bà Chai cũng như những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại xã Phong Dương Tiến (Đông Hưng), thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bà Đào Thị Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho biết: Hướng ứng đợt thi đua đặc biệt "300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình", với tinh thần có gì góp nấy, cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Cao Mỗ và thôn Cao Mỗ Đông đã hỗ trợ hàng chục ngày công giúp gia đình bà Đào Thị Phấn và bà Cao Thị Vóc xây nhà mới. Người thì vận chuyển gạch, người thì trộn vữa, người thì dọn hàng ngày của hai mẹ con. Trước hoàn cảnh éo le của bà, những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, Ban Chi đạo xã nhà tạm, nhà dột nát huyện Quỳnh Phụ, xã An Vũ đã khởi công xây dựng nhà cho gia đình bà. Để chung tay giúp đỡ gia đình bà, Chi hội Phụ nữ thôn Vũ Hạ đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ được 3 triệu đồng. Bà Vũ Thị Hồng Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn cho biết: Hiện nhà bà Chai chưa có điều kiện để dùng nước sạch; với số tiền quyên góp được, chúng tôi giúp gia đình đầu tư nước sạch về để mẹ con bà sinh hoạt hàng ngày, bảo đảm vệ sinh. Ngoài ra, từ mô hình "Hũ gạo tình thương", chúng tôi đã có 4 lượt ủng hộ gạo cho gia đình bà với tổng số 40kg. Thời gian tới, Chi hội Phụ nữ thôn

hội viên; tổ chức hội nghị tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... với gần 10.000 hội viên tham gia. Nhờ thế, năm qua các cấp hội đã giúp gần 80 hội viên, phụ nữ thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Năm 2024, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 1 nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng; các cấp hội xây dựng 22 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo trị giá 1,08 tỷ đồng. Hướng ứng đợt thi đua đặc biệt "300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình", Hội LHPN tỉnh ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia. 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Hội LHPN tỉnh ứng hộ 1 ngày lương gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh. Các cấp hội chủ động rà soát, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho phụ nữ nghèo, cận nghèo; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ ngày công, phối hợp tham gia xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa phương.

Với sự chung tay góp sức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhiều hội viên, phụ nữ khó khăn đã có nhà ở an toàn. Đây là động lực để các gia đình an cư, từ đó tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu không còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

DẶNG ANH



Cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Cao Mỗ Đông, xã Phong Dương Tiến (Đông Hưng) ủng hộ ngày công giúp gia đình bà Cao Thị Vóc xóa nhà dột nát.

TIỀN HẢI

Sôi động tháng thanh niên

Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2025, các cấp bộ đoàn ở Tiền Hải đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những ngày đầu tháng 3, mặc dù thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng ngay từ sáng sớm hàng trăm bạn trẻ với màu áo xanh tình nguyện đã có mặt tại UBND xã Đông Minh để tham gia các hoạt động tình nguyện khởi đầu tháng thanh niên. Chị Trần Thị Sáng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Minh cho biết: Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Huyện đoàn Tiền Hải trao tặng 20 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất và 2 góc học tập, mỗi góc trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Triển khai các hoạt động hưởng ứng như trồng cây và ra mắt công trình vườn cây thanh niên, công trình sân thể thao phức hợp tại thôn Minh

Châu. Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà 120 người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Là 1 trong 120 người được khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà trong ngày ra quân tháng thanh niên của Đoàn Thanh niên xã Đông Minh, bà Vũ Thị Nga, thôn Ngải Châu chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuổi cao, nhờ đoàn y bác sĩ đến địa phương khám bệnh miễn phí tôi rất mừng. Tôi được khám, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc điều trị. Tôi mong muốn thời gian tới đoàn tiếp tục về địa phương, tham gia chăm sóc sức khỏe bà con nơi đây.

Năm nay, các hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã Nam Hải bám sát chủ đề tháng thanh niên do Huyện đoàn Tiền Hải phát động. Trong đó, chú trọng hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát. Qua khảo sát, xã Nam Hải có 9 hộ nghèo

đủ điều kiện được tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở (6 hộ sửa chữa, 3 hộ xây mới). Mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 60 triệu đồng. Tuy nhiên, các gia đình đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do vậy, để sớm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đoàn Thanh niên xã Nam Hải đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các gia đình. Theo anh Đinh Văn Du, Bí thư Đoàn Thanh niên xã: Đoàn Thanh niên xã huy động đồng bào đoàn viên tham gia giúp về địa phương, tham gia chăm sóc sức khỏe bà con nơi đây. Năm nay, các hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã Nam Hải bám sát chủ đề tháng thanh niên do Huyện đoàn Tiền Hải phát động. Trong đó, chú trọng hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát. Qua khảo sát, xã Nam Hải có 9 hộ nghèo

Từ đầu tháng 3, Huyện đoàn Tiền Hải đã triển khai kế hoạch tổ chức tháng thanh niên năm

2025 với chủ đề "Tuổi trẻ Tiên Hải xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng". Đồng thời, triển khai tới ban chấp hành đoàn thanh niên các xã, thị trấn, đoàn và chi đoàn trực thuộc; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Chị Trần Thị Sen, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Hướng ứng tháng thanh niên năm 2025, các cấp bộ đoàn từ huyện tới cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát huy được sự sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, nổi bật là hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tình nguyện vì cộng đồng..., thu hút hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đầu tháng 3, các cơ sở đoàn triển khai thực hiện 4 công trình, phần việc thanh niên, đoàn thanh niên các xã trồng mới hơn 7.000 cây xanh; thực hiện 7 tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn", thực hiện công trình sân chơi cho em, sân thể thao phức hợp, mô hình

rửa xe gây quỹ, tiếp tục duy trì các đội hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Triển khai tới ban chấp hành đoàn thanh niên các xã, thị trấn, đoàn và chi đoàn trực thuộc; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Chị Trần Thị Sen, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Hướng ứng tháng thanh niên năm 2025, các cấp bộ đoàn từ huyện tới cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát huy được sự sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, nổi bật là hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tình nguyện vì cộng đồng..., thu hút hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Kết hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên.

Tháng thanh niên năm 2025 không chỉ là cơ hội để đoàn viên, thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng

mà còn là dịp hun đúc tinh thần đoàn kết, ý chí cống hiến của thế hệ trẻ. Với sự nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần dẫn đầu vì xã hội, tuổi trẻ Tiên Hải tiếp tục góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

TRẦN TUẤN



Huyện đoàn Tiền Hải tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân xã Đông Minh.